

# ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Hưng Hà.



Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Nghiêm, 100 tuổi ở tổ 15, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).



Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà, chúc tết gia đình ông Đỗ Quang Thường, thân nhân liệt sĩ ở phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).



Các đồng chí: Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng.



Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tết cho công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết nhà văn Đức Hậu, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Chiều ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và sự nỗ lực của tỉnh Thái Bình trong chăm lo, bảo đảm đời sống, việc làm cho công nhân lao động, người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch, chủ động các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn, hiệu quả. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để mọi người, mọi nhà đều có tết. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, động viên, chúc mừng Đảng và nhân dân Thái Bình đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm, an toàn; tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà, chúc tết các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để Thái Bình đạt được

những thành tựu quan trọng ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Việc đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội về thăm, tặng quà, chúc tết tại địa phương là sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Thái Bình nói chung, với hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các đối tượng chính sách, công nhân lao động... để mọi người, mọi nhà đón tết vui tươi, đầm ấm, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

## Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp tết

**Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 21/1, các đồng chí lãnh đạo đã đi thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, văn nghệ sĩ và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.**

\* Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đoàn đến thăm, tặng quà, chúc tết ông Phạm Hữu Hòa, thương binh hạng 1/4 (phường Bồ Xuyên); ông Đỗ Quang Thường và bà Trần Thị Nụ, thân nhân liệt sĩ (phường Trần Hưng Đạo). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và các thế hệ người dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn và khắc ghi sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh đặc biệt

quan tâm với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp các gia đình vui đi nỗi đau sau chiến tranh và có cuộc sống tốt hơn. Các đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ các gia đình chính sách, chăm lo đến người nghèo trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo tết cho nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón tết an toàn.

Tới thăm sức khỏe, chúc thọ, chúc tết và trao tặng Thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Nghiêm, 100 tuổi (phường Kỳ Bá), đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cụ sống vui, giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giáo dục và vận động gia đình, con cháu tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong chiều ngày 21/1, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

\* Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đi thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đoàn đã trao 350 suất quà với tổng trị giá 420 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hưng Hà; trao 400 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của huyện Vũ Thư và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội; trao 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần

Quốc tế Bảo Hưng với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021, tác động của dịch Covid-19 khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là hộ nghèo; song Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đã có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo mong cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo hơn nữa đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống của người nghèo, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để người dân đón tết vui vẻ và an toàn. Người dân cần vận động con em đi làm xa trở về địa phương chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

\* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc tết một số văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm, chúc tết nhà văn Cao Bá Khoát, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư; nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình; nhà văn Đức Hậu, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới gia đình các văn nghệ sĩ. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết của các văn nghệ sĩ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật thời gian qua, đồng thời mong các văn nghệ sĩ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm mới, có giá trị nghệ thuật cao, thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Các văn nghệ sĩ bày tỏ xúc động và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, coi đây là động lực tinh thần quý giá để tiếp tục lao

động sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh; mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các văn nghệ sĩ được sáng tạo và cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của nền văn học nghệ thuật và văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

\* Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà người có công, người cao tuổi tại xã Quang Trung (Kiến Xương).

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vi Thị Luy, thôn Trà Đông, ông Đỗ Văn Nguyễn, thương binh hạng 1/4, thôn Trà Đồi và bà Bùi Thị Tuyết, 100 tuổi ở thôn Mỹ Nguyễn. Đồng chí thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; chúc bà con đón tết đầm ấm, vui vẻ, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tuổi cao gương sáng, thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người cao tuổi đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch Covid-19.

\* Các đồng chí: Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách huyện Đông Hưng.

Tại xã Hồng Bạch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới thăm và trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thái và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Dương, thôn Hậu Thượng; trao Thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước và quà của tỉnh cho cụ Nguyễn Đình Huyền, lão thành cách mạng, 74 năm tuổi đảng, thôn Hưng Trung 2.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh. Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống các gia đình, đối tượng chính sách để nhân dân đón tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm.

\* Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho

công nhân lao động một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình và Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 250.000 tiền quà tới công nhân lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn doanh nghiệp và người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng nhau vượt đẫy doanh nghiệp phát triển, tạo ra việc làm ổn định cho công nhân lao động.

Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao 200 suất quà tết với tổng trị giá 250 triệu đồng cho công nhân lao động với mong muốn mọi người lao động được đón tết vui vẻ, đầm ấm.

\* Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao quà tết cho 17 đầu mối đơn vị để chuyển tới người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Những phần quà do các doanh nghiệp ủng hộ thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để trao cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, đến nay Hiệp hội đã tiếp nhận hơn 100 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số gần 31.000 suất quà trị giá gần 14 tỷ đồng. Mỗi phần quà chứa đựng trách nhiệm xã hội và tấm lòng của các doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình với mong muốn người nghèo có một cái tết đầm ấm, bình an. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ số quà tết, thay mặt các doanh nghiệp ủng hộ tổ chức trao tặng địa chỉ, đúng đối tượng công tác tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương công đức doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp đã bảo đảm việc làm, an sinh xã hội cho hàng trăm nghìn người lao động, có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, vì người nghèo, góp phần tôn vinh, tô thêm nét đẹp văn hóa doanh nhân Thái Bình.

**NHÓM PHÓNG VIÊN**